

คำประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552



นางสุดา ศึกษากิจ
ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาผู้บริหารธุรกิจอิสระ ประจำปี 2552
นางสุดา ศึกษากิจ เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2480
เป็นศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ รุ่น 9

การศึกษา

พ.ศ. 2501 ประกาศนียบัตรการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย วพบ.กรุงเทพ
พ.ศ. 2537 ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูจันทระเกษม

การปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2501 – 2511 พยาบาลประจำการ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี
พ.ศ. 2511 – 2520 กรรมการผู้จัดการ บริษัทนารายณ์นรินทร์
พ.ศ. 2520 - ปัจจุบัน เจ้าของและผู้จัดการ โรงแรมสุดาพาเลซ
พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน เจ้าของและกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเวชธานี
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน คณะกรรมการการสาธารณสุข รัฐสภา

ผลงาน / รางวัล

1. ผู้ริเริ่มกิจการ เจ้าของและเป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมสุดาพาเลซ
2. ผู้ริเริ่มก่อตั้ง เจ้าของโรงพยาบาลเวชธานี
3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้น 1
4. มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ
5. ได้รับรางวัล ผู้บริหารหญิงดีเด่น

นางสุดา ศึกษากิจ เป็นผู้บริหารธุรกิจอิสระ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่นในกิจการที่ทำอย่างต่อเนื่อง กิจการบางส่วนนั้นได้นำความรู้ความสามารถจากวิชาชีพการพยาบาล อันได้แก่ กิจการโรงพยาบาล ซึ่งท่านและครอบครัวได้เริ่มก่อตั้งดำเนินการโรงพยาบาลเวชธานีจากโรงพยาบาลเล็กๆ จนกระทั่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศูนย์บริการรักษาโรคเฉพาะทางกว่า 20 ศูนย์ มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จัก รวมทั้งได้พัฒนานำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ได้รับการยอมรับถึงความเชี่ยวชาญและคุณภาพในการให้บริการทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ โรงพยาบาลเวชธานีได้พัฒนาคุณภาพของการรักษาพยาบาลจนได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ มาเป็นลำดับ ได้แก่ ระบบคุณภาพ ISO จนถึง การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation จาก พรพ. และเป้าหมายสำคัญยิ่ง อีกประการหนึ่งคือการมุ่งสู่มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเท่ากับเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นผู้บริหารที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเอง และงานที่ทำอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานด้านบริการสังคม ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดี และเยาวชน ตลอดจน ได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน

นอกจากนี้สำหรับความช่วยเหลือ อย่างมากมาย ที่ให้กับสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่า เมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมานั้นคือให้การสนับสนุนในกิจการของสมาคม ทั้งด้านทุนทรัพย์ เวลา ความคิดเห็นและประสบการณ์ อย่างสม่ำเสมอ จนทุกวันนี้ นับได้ว่านางสุดา ศึกษากิจ เป็นผู้บริหารธุรกิจที่มีความคิดริเริ่ม มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ และช่วยเหลือกิจการสังคมอย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น สาขาผู้บริหารธุรกิจอิสระ ของสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพประจำปี 2552 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเป็นเกียรติประวัติสืบไป